



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา... โทร. ๐ ๗๓๗๐ ๙๖๐๙ ต่อ ๑๑๐

ที่... นธ.๐๐๓๓.๕๐๑/๓๒๗... วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง... รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

### เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน ๙ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ๕ การป้องกันการรับสินบน หัวข้อ MOIT๑๒ หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

### ข้อเท็จจริง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้กำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (ตั้งเอกสารแนบ)

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ดังกล่าวข้างต้น ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

(นางสาวดาริยะห์ ตะเยี๊ยะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายอัครุทธิ์ เร็งมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาแทนเทศกาลปีใหม่	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทุกคน	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ
๒	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทุกคน	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน
๔	มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ - มาตรการการใช้รถราชการ - มาตรการการเบิกค่าตอบแทน - มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - มาตรการการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทุกคน	ไม่มี	ไม่พบการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
๕	มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ	เจ้าหน้าที่ทุกคน/ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๖	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทุกคน	ไม่มี	ไม่พบข้อร้องเรียน

ทราบ



(นายอดุลย์ เร็งมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา